

บทบรรณาธิการ

รัฐควรเพิ่มงบเพื่อพิทักษ์ป่า

เหตุการณ์อื้อฉวนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริษัทอิตาเลียนไทยฯและพวกล่าสัตว์ป่าคุ้มครองหายากในอุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรีอันเป็นมรดกโลกโดยเฉพาะการสังหารเสือดำซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ได้สร้างความตื่นตัวและทำให้สังคมหันมาตระหนักตื่นตัวหวงแหนและเห็นความสำคัญกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่ามากขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนซึ่งนับเป็นนิมิตหมายที่ดี

ขณะเดียวกันสังคมยังเรียกร้องให้รัฐเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาปกป้องทรัพยากรอันทรงคุณค่าของชาติทั้งสัตว์และพันธุ์พืชหายากตลอดจนรักษาระบบนิเวศน์และการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อเป็นสมบัติของชาติและลูกหลานในภายภาคหน้าสืบต่อไป

จากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกนำโดยนายวิเชียร ชิมวงษ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและแสดงความกล้าหาญในการเข้าควบคุมตัวมหาเศรษฐีนักล่าเสือดำโดยไม่ยอมรับสินบนและไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลและผลที่ตามมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นที่ตั้งกลายเป็นแบบอย่างเจ้าหน้าที่รัฐที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูและสนับสนุนขณะที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจบริจาค

เงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกซึ่งแม้จะเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ก็ไม่ใช่ว่าการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เบื้องหลังความเสียดสีเพื่อปกป้องทรัพยากรอันทรงคุณค่าของแผ่นดินของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากลับพบว่าเต็มไปด้วยภารกิจที่หนักหนาสาหัส เสี่ยงอันตรายและมีรายได้ที่น้อยนิดอย่างไม่น่าเชื่อ และขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานโดยพบว่า ไทยมีป่าทั่วประเทศ 73 ล้านไร่ มีหน่วยพิทักษ์ป่าประมาณ 1,000 แห่ง แต่ละหน่วยจะมีเจ้าหน้าที่แห่งละ 8-10 คนดูแลพื้นที่ป่า 40,000-50,000 ไร่ หรือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 1 คน ต้องดูแลพื้นที่ป่าประมาณ 5,000 ไร่

ขณะที่รายได้ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 7,000-9,000 บาท เท่านั้น โดยที่ไม่มีสวัสดิการใดๆ เจกเช่นข้าราชการและไม่มีประกันชีวิต ทั้งๆ ที่ต้องรับผิดชอบภารกิจอันยิ่งใหญ่ทำงานที่เสี่ยงอันตรายจากการปะทะกับบรรดาพวกลักลอบล่าสัตว์ป่าและพวกตัดไม้ทำลายป่า นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ายังขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ อาวุธ วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการทำหน้าที่ปกป้องรักษาป่า

และที่เป็นปัญหาเลวร้ายซ้ำเติมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอีกประการหนึ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบและป้องกันก็คือการทุจริตบพิทักษ์ป่า ซึ่งที่ผ่านมา มีข่าวการทำบัญชีฝูปลอกนรายนชื่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจำนวนมากเพื่อเบิกงบแผ่นดินต่างๆ ที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง

ด้วยภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดังที่กล่าวมาแล้วจึงสมควรอย่างยิ่งที่รัฐควรเพิ่มงบประมาณเพื่อเพิ่มรายได้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศรวมทั้งสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสมตลอดจนเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และจัดหาอุปกรณ์

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: อังคาร 13 มีนาคม 2561

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13471

หน้า: 3(ซ้าย)

Col.Inch: 53.90

Ad Value: 48,510

PRValue (x3): 145,530

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ: รัฐควรเพิ่มงบเพื่อพิทักษ์ป่า

ที่ทันสมัยเพียงพอสอดคล้องกับพื้นที่ผืนป่า
ทั่วประเทศเพื่อให้การพิทักษ์ป่ามีประสิทธิภาพ
เพราะป่า สัตว์ป่า และพันธุ์พืชหายากถือเป็น
ทรัพยากรที่ประเมินค่าไม่ได้อันเป็นมรดกของ
ลูกหลานไทยตลอดจนเป็นมรดกของโลก